
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  2564 

วันที่   22   กรกฎาคม   2564 
เวลา  11.00 น. 

ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
----------------------------------------------- 

เร่ิมประชุมเวลา 10.40 น. 
รายชื่อผู้มาประชุม 

     ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
1. นายณรงค ์ พนมวัน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
2. นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (1) 
3. นายวสันต ์ เสียงเรืองแสง  เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครสวรรค์ 

4.นายกวี         อัศวรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 

5.นายวิทูร       เจริญชัยฤทธิ ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์

6.นายชัย วจีสัจจะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 
7.นายสุรจิต บัวทองศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 

8.นายสุพจน์ สังข์เงิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 

9.นายเผชิญ พวงสมบัติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตาคลี 
10. นายชำนาญ  เหลืองบำรุงรักษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตาคลี 
11.นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว 
12.นายไพศาล เชี่ยวชาญเวช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอบรรพตพิสัย 
13.นายลัทธพล ม่วงจีบ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอบรรพตพิสัย 
14.นายแหวน จันทร์ฤทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี 
15. นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี 
16.นางสาวสุภัสสร คล้ายแจ้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง 
17.นางกัลย์ชพร   รอดบำรุง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง 
18. ดาบตำรวจ เจน   หมีทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก 
19. นายวีระกูล วันที   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก 
20.นายเศรษฐา พันธุ์วิริยะพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอหนองบัว 
21.นายขาว พัดศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอหนองบัว 
22 นายวีระศักดิ์  ขาวบัว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอแม่วงก์ 
23.นายชัยพร พรหมมารักษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอแม่วงก์ 
24.นายเฉลิมชัย  สวรรค์คณากร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อำเภอตากฟ้า 
25.นายถวิล     เจริญคง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว 
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26.นายฉลอง   ธงชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอโกรกพระ 
27.นายธีรพงศ์ โพนคร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอชุมตาบง 
28.นางสาวธนสรณ์  แสงอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอแม่เปิน 

ฝ่ายบริหาร 
1.พลตำรวจเอก สมศักดิ์  จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
2.นายมานพ      บุญผสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (1) 
3.นายเชิดพันธุ์   มาศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (2) 
4.นางสุดฤทัย    เศรษฐนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (3) 
5.พลตำรวจตร ี วิฑูรย์  คลังพลอย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
6.ร้อยตำรวจโท  พิทักษ์  พันธ์งิ้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (1) 
7.นางสาวพิมพ์ปวีณ ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (2) 
8.นางสาวแก้วตา     มะระยงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (3) 
9.นายวุฒิชัย       ปอตระกูล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (4)  
10.นายไกรสิน      ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
11.นายสันติ     จันทร์เผิบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (1) รก.ผู้อำนวยการ

กองสาธารณสุข 
12.สิบเอก พิทยา   นาคกุญชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (2) 
13.นายพีระพงษ์  วงษ์นิยม  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
14.นางบุณยวีร์   ชาติวัลลภ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
15.นางอวยพร     สุขไสย  ผู้อำนวยการกองคลัง   
16.นางกาญจนา  ไชยพรหม  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
17.นางสาวอร่าม  วัฒนะ   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
18.นายนิมิต ยืนยง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
19.นางสิริพร   บริรักษ์เลิศ  ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
20.จ่าเอก เอกราช  กะระกล  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
21 นายสมคิด   บุญครอบ  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
22.จ่าเอก นันทวุฒิ  ป้องขันธ์  ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์ 
23.นางนัจวนันท์  พีระญาอานนท์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน   
24. นายอภิรักษ์   อุ่นใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นว. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทัย  ทุเรียนทอง   หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
2.นางไพลิน   ปุนชาติ   หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
3.นางสาวอาภาพัตร์ ชาญชัยมงคล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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4.นางสาวพิมพ์ชนก  ชุณวิรัตน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
5.นางสาวจอมสุณิสา คันธพงษ์จิรภาส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
6.นางสาวสุกัญญา  อยู่สิงห์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
7.นางธนัญ  วรรณฤกษ์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
8.นางสาวอาภาพร  ชำนาญหมอ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
9.นางสาวแพรภัทรา  ปฏิมาประกร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
10.นางสาววิภาวี   วริะสันติ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
11.นางสาวสาวิตรี  เสงี่ยมแก้ว  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้ลาประชุม 
1.นายกิติรัตน์ ภัทรปรีชาสกุล  รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (2) 
2.นายวิโรจน ์ กลิ่นโตนด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อำเภอตาคลี 
3.นายอรรถพร  แรงกสิกร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว 
4.นายสุรวิทย ์ ฤทธิ์ฉ่ำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอไพศาลี 
5.นายภราดร    อุดมการเกษตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอไพศาลี 
6.นายยสดา นิ่มมา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอไพศาลี 

ผู้ขาดประชุม 
 1.นายสมชาย    ฉิมปาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 

 2.นายอรรณพ  ทาเอ้ือ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอบรรพตพิสัย 
       
ฝ่ายบริหาร 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นางอวยพร    สุขไสย   ผู้อำนวยการกองคลัง 
2.นางกาญจนา  ไชยพรหม  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
3.นางนัจวนันท์  พีระญาอานนท์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
4.จ่าเอก นันทวุฒิ  ป้องขันธ์  ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์ (ไปราชการ) 

------------------------------------------------ 
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นายวสันต์   เสียงเรืองแสง  - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภา อบจ.นว. ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทุกท่าน เข้านั่งประจำที่ ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้

ด้วยครับ บัดนี้ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 พร้อมแล้ว ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านณรงค์  พนมวัน  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ครับ ขอเรียนเชิญครับ ต่อไปเป็นประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื ่องเรียกประชุมสภาและเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  
ประจำปี 2564  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  ตั้งแต่วันที ่ 
20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที ่ 2 กันยายน 2564 นั ้น ดังนั ้น
อาศัยอำนาจตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2562 จึงเรียก
ประชุมและเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี 2564  ตั้งแต่วันที่  20 กรกฎาคม 
2564  ถึงวันที่ 2 กันยายน  2564  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ  วันที่  9  กรกฎาคม 2564 นายณรงค์   พนมวัน 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลำดับต่อไปขอเรียน
เชิญท่าน ณรงค์  พนมวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 
และขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ขอเรียนเชิญครับ 

นายณรงค์    พนมวัน    - เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รองนายกองค์การ 
ประธานสภา อบจ.นว. บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รองประธานสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที ่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
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รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สื่อมวลชนและ  
ผู้มีเกียรติทุกท่าน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันนี้ 
เป ็น ก า ร ป ร ะช ุม เ พื ่อ ให ้ส ภ าอ งค ์ก า ร บ ร ิห า ร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด
นครสวรรค์ คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และสรรหา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้น พื ้นฐานโรงเรียนสวนกุหลาบ
ว ิท ย า ล ัย  (จ ิร ป ร ะ ว ัต ิ)  น ค ร ส ว ร ร ค ์ พ ิจ า รณ าอ น ุม ัต ิโ อ น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการ ใหม่และ เรื ่อ ง อื ่น ๆ  ที ่ เกี ่ย วกับ การดำ เน ิน งานขอ ง
อ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดน ครส วรรค ์ ทั ้งนี ้  เ พื ่อ ให ้ก า ร
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ณ บัดนี้ 

 
นายณรงค์   พนมวัน   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 
ประธานสภา อบจ.นว.    
ระเบียบวาระท่ี  1   - เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

- วันนี้ไม่มีเรื่องท่ีจะแจ้งนะครับ 
นายณรงค์   พนมวัน   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระท่ี  2 - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 15  
มิถุนายน 2564 

 
นายณรงค์   พนมวัน - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ เชิญครับ 
ประธานสภา อบจ.นว.  
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นางสาวสุภัสสร   คล้ายแจ้ง  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ส.อบจ.นว. อำเภอชุมแสง  ดิฉันนางสาวสุภัสสร คล้ายแจ้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครสวรรค์ อำเภอชุมแสง เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2564 เวลา 
10.00 น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซึ่งประกอบด้วย  
นายวสันต์   เสียงเรืองแสง   นางบุญลือ ส่งเสริมอุดมชัย  นางสาวธนสรณ์  
แสงอินทร์  นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  และนางสาวสุภัสสร  คล้ายแจ้ง 
ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2564  ซึ่งจากการที่ได้ตรวจรายงานการประชุมและ  
ได้ฟังจากเครื่องบันทึกเสียงแล้วปรากฏว่ารายงานการประชุมดังกล่าว
ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณค่ะ 

 

นายณรงค์   พนมวัน   - มีท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุม 
ประธานสภา อบจ.นว. ไหมครับ  มีไหมครับ ถ้าไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงาน

การประชุม ก็ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมนะครับ 
 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครสวรรค์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  2564   
เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2564 

 
นายณรงค์   พนมวัน   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  3   
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระท่ี  3    - เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดันครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่วา่ง จำนวน  2  คน 

นายณรงค์  พนมวัน - ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

พลตำรวจเอก สมศักดิ์  จันทะพิงค์ - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค ์
นายก อบจ.นว.    ระเบียบวาระนี้มอบรองนายกมานพ บุญผสม ครับ 
 
นายณรงค์  พนมวัน   - เชิญครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายมานพ  บุญผสม   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รองนายก อบจ.นว. (1) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ต้องดำเนินการแต่งตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แทนตำแหน่ง 
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ที่ว่างลงตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 
0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อกิจการของรัฐ มาตรา 9 (3) ส่วนราชการจะต้องจัดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ กพร.
กำหนดและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0892.4/ว 435 ลงวันที่ 
11 กุมภาพันธ์  2548 กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ข้อ 4.1 (2) ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน 2 คน 
    

เหตุผล 
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2563  อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุใดนอกจากครบวาระจึงมีผล
ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ที่มาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค ์พ้นจากตำแหน่ง ดังนี้ 
1.นายนพดล    สันติภาพจันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วน
จังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ 
2.นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วน
จังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอลาดยาว  
เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อ 4 (4.1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท.0892.4/ว 435 ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2548 เรื่องข้อแนะนำ
ทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการ
คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เพ่ือแต่งตั้ง 
เป็นคณะกรรมการจำนวน 2 คน และแจ้งผลการคัดเลือกให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  เพ่ือออกคำสั่ งแต่งตั้ งเป็น
คณะกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งต่อไป  (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก
สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
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นายณรงค์   พนมวัน   - ครับ ขอบคุณครับ ทางฝ่ายบริหารได้เสนอเรื่องการคัดเลือกสมาชิก  
ประธานสภา อบจ.นว. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 คน นะครับ ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองท่าน
ดังกล่าวได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
มีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่  26 ตุลาคม 
2563 เป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจาก
ตำแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใด ดังนั้น จึงต้องให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
จำนวน 2 คน ตามแนวทางของหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.
0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ต่อไป ขอเชิญ
เลขานุการสภาแจ้งวิธีการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ครับ  
เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายวสันต์   เสียงเรืองแสง  - ระเบียบวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เลขานุการสภา อบจ.นว.   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 คน 

1.การประชุมคัดเลือกต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
2.ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอชื่อสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรและต้องมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองจำนวนอย่างน้อย 2 คน  
3.การเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวนให้ถือว่าบุคคล 
ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือกหากมีการเสนอชื่อเกินกว่า
จำนวนที่กำหนดให้ประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือก 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล 
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรลงคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ 
ได้ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนด 
4.ให้ประธานที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อยู่ใน
ที่ประชุมและมิได้เป็นผู้รับการเสนอชื่อจำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ
ตรวจนับคะแนน 
5.เมื่อตรวจนับคะแนนแล้วให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผูซ้ึ่งได้รับ
การคัดเลือกจนครบตามจำนวนที่กำหนดในกรณีที่มีผู้ที่ได้รับคะแนนใน
ลำดับเดียวกันหลายคนทำให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการ
ลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันถ้าลงคะแนนครั้งที่สอง 
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แล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุม
กำหนด  
- เรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค ์ 
ได้ดำเนินการต่อไป 

นายณรงค์    พนมวัน   - ครับ เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งวิธีการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไป 
ประธานสภา อบจ.นว. ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด  ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
เชิญครับ เชิญท่านสมาชิกฯ ครับ เชิญครับ 

นางสาวธนสรณ์  แสงอินทร์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดิฉันนางสาวธนสรณ ์
ส.อบจ.นว. อำเภอแม่เปิน แสงอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอแม่เปิน 
 ขอเสนอ นางสาวชุติมา เสรีรัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์ อำเภอลาดยาว เข้ารับคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ขอบคุณค่ะ 

นายณรงค์   พนมวัน - ขอบคุณครับ ท่านธนสรณ์ แสงอินทร์ ได้เสนอนางสาวชุติมา เสรีรัฐ  
ประธานสภา อบจ.นว. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว เข้ารับ

การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขอผู้รับรองด้วยครับ ครับ
ขอบคุณครับ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อท่านอ่ืนครับ 

 - เชิญครับ 

นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมนายประมวญ  
ส.อบจ.นว อำเภอลาดยาว สมัครธัญญกรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอ

ลาดยาว ขอเสนอ นายวสันต์ เสียงเรืองแสง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขอบคุณครับ 

นายณรงค์   พนมวัน - ขอบคุณครับ ครับ ท่านประมวญ สมัครธัญญกรณ์ ได้เสนอชื่อ  
ประธานสภา อบจ.นว. นายวสันต์   เสียงเรืองแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ขอผู้รับรองด้วยครับ ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่าน
ใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้เสนอ
ชื่อครบตามจำนวน คือ 2 ท่าน จึงถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น
ได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 
 



- 10 - 
 
1.นายวสันต์     เสียงเรืองแสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 
2.นางสาวชุติมา เสรีรัฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ อำเภอลาดยาว 

  
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 คน ดังนี้ 
1. นายวสันต์  เสียงเรืองแสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ 
2. นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ อำเภอลาดยาว 

 
นายณรงค์   พนมวัน - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระที่ 4 - ญัตติ การสรรหาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
(จิรประวัติ) นครสวรรค์ จำนวน 1 คน 

 
นายณรงค์  พนมวัน   - ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

พลตำรวจเอก สมศักดิ์  จันทะพิงค์  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ วาระที่ 4  
นายก อบจ.นว. มอบรองมานพ บุญผสม ครับ 

นายณรงค์  พนมวัน - ครับผม เชิญครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
นายมานพ บุญผสม - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยองค์การ 
รองนายก อบจ.นว. (1) บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์เสนอให้สภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาสรรหาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
(จิรประวัติ) นครสวรรค์  

    หลักการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ ) 
นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 คน 
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4  ปี  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครบ
วาระแล้วและต้องดำเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่นั้น  
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กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่ง
และพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบไปด้วย 
1. ประธานกรรมการ   1 คน 
2. กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  1  คน  
3. ผู้แทนครู    1 คน 
4. ผู้แทนองค์กรชุมชน   1 คน 
5. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1 คน 
6. ผู้แทนศิษย์เก่า    1 คน 
7. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา  2 รูป หรือ 2 คน 
8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   6 คน และผู้อำนวยการเป็น
กรรมการและเป็นเลขานุการ 
   เหตุผล 
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่ง และพ้น
จากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2564  
ตาม ข้อ 3 (5) กรรมการเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 1 คน 
ต้องดำเนินการตามข้อ 6 (3) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 3  (5)  
ให้ดำเนินการตามสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอเสนอญัตติเรื่อง การสรรหาผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจั งหวัดนครสวรรค์  เพ่ือพิจารณาให้ ความเห็นชอบและ
ประธานสภาเสนอรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ในการนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ สรรหาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ต่อไป  
(ลงชื่อ) พลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค ์

นายณรงค์  พนมวัน   - ครับ ขอบคุณครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งวิธีการสรรหาผู้แทนองค์กร 
ประธานสภา อบจ.นว. ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์  
 - เชิญครับ 
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นายวสันต์   เสียงเรืองแสง - ครับ สำหรับวิธีการสรรหาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เลขานุการสภา อบจ.นว. เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  

(จิรประวัติ) นครสวรรค์ ใช้วิธีการเดียวกับวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่ 3  โดยอนุโลม ครับ  
- ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ได้ดำเนินการต่อไป ครับ 

นายณรงค์   พนมวัน   - ครับ ขอบคุณครับ ครับ ท่านเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งวิธีการสรรหา 
ประธานสภา อบจ.นว.   เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ เชิญท่านสมาชิกฯ 
ครับ เชิญครับท่านวิทูร ครับ 

 
นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ส.อบจ.นว.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ผมนายวิท ูร   เจริญชัยฤทธิ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์  ขอเสนอชื่อ นางสาว
ชุติมา เสรีรัฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอ
ลาดยาว เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) 
นครสวรรค์ ครับ ขอบคุณครับ 

นายณรงค์    พนมวัน - ครับ ขอบคุณครับ ครับท่านวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์ สมาชิกสภา  
ประธานสภา อบจ.นว. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้เสนอชื่อนางสาวชุติมา  เสรีรัฐ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว เข้ารับ
การสรรหาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ ) 
นครสวรรค์ ขอผู้รับรองด้วยครับ ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใด 
จะเสนอชื่อผู้อ่ืนไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้เสนอชื่อตาม
จำนวนได้กำหนดไว้คือ จำนวน 1 ท่าน  ดังนั้น จึงถือว่านางสาวชุติมา เสรีรัฐ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว ได้รับการ
สรรหาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเลือก นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย  (จิรประวัติ) นครสวรรค์  

  
นายณรงค์   พนมวัน   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 
ประธานสภา อบจ.นว. 
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ระเบียบวาระที่ 5 - ญัตติ รับโอนครุภัณฑ์จากหน่วยงานภายนอก เพื่อใช้ประโยชน์

ภายในโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ด้านการท่องเที่ยว 

นายณรงค์   พนมวัน - ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

พลตำรวจเอก สมศักดิ์  จันทะพิงค์ - ระเบียบวาระที่ 5  มอบรองนายกมานพ บุญผสม ครับ 
นายก อบจ.นว. 

นายณรงค์  พนมวัน - เชิญครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายมานพ   บุญผสม - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยองค์การ 
รองนายก อบจ.นว. (1) บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับโอนครุภัณฑ์จากหน่วยงานภายนอก 

เพ่ือใช้ประโยชน์ภายในโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ด้านการท่องเที่ยว 
จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
1.ครุภัณฑ์ภายในศูนย์เรียนรู้ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศชุมชน         
ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หรือ สทอภ. 
2.ร้านประชารฐัสุขใจ shop ตามโครงการพัฒนาสถานีริมทางเพ่ือส่งเสริม
การค้าและการท่องเที่ยวท้องถิ่น ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
จึงมีความจำเป็นเสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครสวรรค์ 
ทราบ โดยมีหลักการและเหตผุล ดังนี ้ 
   หลักการ 
การรับโอนครุภัณฑ์จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)  หรือ สทอภ. และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)
ดังกล่าว เห็นควรดำเนินการให้เป็นไปตามข้อหารือแนวทางปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ.2560  ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ที่  กค  (กวจ.) 
0405.2/020147  ลงวันที่ 18  พฤษภาคม  2561  ความว่า  “กรณีท่ีม ี
ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิ 
อันเกี่ยวกับพัสดุ  หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระทำดังกล่าว 
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอา
พัสดุหรือสิทธินั้น  ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น” 
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เหตุผล 

 1.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
หรือ สทอภ. ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศชุมชน
ภายในแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการ
สร้างความตระหนักส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และเป็นแหล่งสาธิตการ
ประยุกต์ใช้และส่งเสริมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศชุมชน จึงจะดำเนินการโอนครุภัณฑ์ภายในศูนย์เรียนรู้
ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศชุมชน ของแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด 
จำนวน 1 แห่ง (มูลค่า 599,201.29 บาท)  ให้เป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือให้การบริหารงานของศูนย์
เรียนรู้ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ดำเนินการย้ายร้านประชารัฐ 
สุขใจ  Shop ตามโครงการพัฒนาสถานีริมทางเพ่ือส่งเสริมการค้าและการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่น จำนวน 2 ร้าน (มูลค่าหลังละ 1 ล้านบาท) เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์เพ่ือพิจารณาต่อไป (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก สมศักดิ์  จันทะพิงค์ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

 
นายณรงค์   พนมวัน - ครับ ขอบคุณครับ ครับทางฝา่ยบริหารได้เสนอญัตติ รับโอนครุภัณฑ์ 
ประธานสภา อบจ.นว. จากหน่วยงานภายนอก เพ่ือใช้ประโยชน์ภายในโครงการพัฒนา  

บึงบอระเพ็ด ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 2 รายการ เป็นครุภัณฑ์ภายใน
ศูนย์เรียนรู้ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศชุมชนจากสำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและร้านประชารัฐสุขใจตามโครงการ
พัฒนาสถานีริมทางเพ่ือส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวท้องถิ่นจากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
รายละเอียดไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะครับ นับองค์ประชุม
ด้วยครับ ครับในญัตตินี้นะครับ องค์ประชุม 19 ท่าน ท่านใดเห็นด้วยกับ
ญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ ท่านใดไม่เห็นด้วย
ยกมือครับ ไม่มีนะครับ ขอผลด้วยครับ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  5 
องค์ประชุม จำนวน   19 ท่าน 
เห็นด้วย  จำนวน    17    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จำนวน      -      ท่าน 
งดออกเสียง จำนวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 
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มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์จากหน่วยงาน

ภายนอก เพ่ือใช้ประโยชน์ภายในโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด  
   ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 2 รายการ  ได้แก่  
   1. ครุภัณฑ์ภายในศูนย์เรียนรู้ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศชุมชน 

ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) หรือ สทอภ. 

   2.ร้านประชารัฐสุขใจ shop ตามโครงการพัฒนาสถานีริมทาง 
   เพ่ือส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวท้องถิ่น ของการท่องเที่ยว  
   แห่งประเทศไทย (ททท.) 

นายณรงค์    พนมวัน   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 
ประธานสภา อบจ.นว.   
ระเบียบวาระท่ี 6  - ญัตติ การจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์  

นายณรงค์   พนมวัน   - เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
พลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์ - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค ์ระเบียบ 
นายก อบจ.นว. วาระที่ 6 มอบรองนายกมานพ บุญผสม ครับ 
 
นายณรงค์   พนมวัน - ขอบคุณครับ เชิญครับ 
ประธานสภา อบจ.นว.  

นายมานพ   บุญผสม   - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รองนายก อบจ.นว. (1) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์ที่จะเสนอ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาประกาศกำหนดให้โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นครสวรรค์ เป ็น  “สถานศึกษาที ่ม ีการจ ัดการศึกษาล ักษณะ
พิเศษ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
   หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สั งกั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ.ศ.2562 ข้อ 4 วรรค 5  
“สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” หมายความว่า
สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งจัดการศึกษาในหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทำข้ึนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้มีความเชี่ยวชาญตามความถนัดของตนในรายวิชา
เพ่ิมเติมมีลักษณะต่อเนื่องกันเป็นหลักสูตรหรือแผนการเรียนรู้  ได้แก่ 
หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านดนตรี  
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หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ  
หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ  หรือด้านอ่ืน  ซึ่งอาจจัดการศึกษา
ได้ในรูปแบบนักเรียนประจำตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสถาบันการพลศึกษา หรือสถาบันทาง
การศึกษาของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนกำหนด หรือแบบนักเรียนไปกลับ
ตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ 21  การกำหนด 
ให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนลักษณะพิเศษ 
ให้ เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงมหาด ไทย  ทั ้ง นี ้ ห น ัง ส ือ
กระทรวงมหาดไทยที ่มท  0816 .2 /ว  1095  ลงว ันที ่ 22 
กุมภาพันธ์  2564  เรื่อง กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษา 
ที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด ้วยรายได ้และการจ ่ายเงินของสถานศึกษาสังก ัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 2 กำหนดไว้ว่าสถานศึกษา
สังก ัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่จ ัดการศึกษาในหลักสูตร
พ ัฒ นาผู ้เร ียน สู ่ค ว าม เป ็น เล ิศ  ให ้พ ิจ ารณ าดำเน ิน การตาม
หลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดการศึกษาให้ในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) และ
รวบรวมเอกสารส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  เพื ่อเสนอ
กระทรวงมหาดไทย  พิจารณาและประกาศกำหนดเป็น  
“สถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ” ต่อไป  

เหตุผล 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  (จิรประวัติ) นครสวรรค์ สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่จัดการการศึกษาหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  จำนวน 
5 หลักสูตร ได้แก่ 
1.หล ักส ูตรความเป ็น เล ิศด ้านว ิชาการ  (Science Math and 
Technology : SMT) 
2 .หล ักส ูตรความ เป ็น เล ิศ ท างด ้านดนตรี ศ ิลปะ การแสดง 
(Performing Art Program : PAP) 
3.หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  (Sport Program SP) 
4.หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านภาษา (Chinese English : 
CEP) 
5.หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ (Career Program : CP) 
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ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้ดำเนินการ
ตามห ล ัก เกณ ฑ ์ที ่ก ระท รว งมหาด ไท ยกำห นด  โดยแต ่งตั ้ง
คณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนา 
ผู้ เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ ) 
นครสวรรค์ และดำเนินการประเมินความพร้อมเมื่อวันพุธที่ 12
พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 72 พรรษา อาคารเรียน 4 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์  อำเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบ 
ผลการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน 
สู ่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) 
นครสวรรค์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1.ด้านการบริหารด้านวิชาการ   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87  
2.ด้านการบริหารงานด้านงบประมาณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.91 
3.ด้านการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.88  
4.ด้านการบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 
รวมผลคะแนนเฉลี ่ยทั ้ง  4  ด ้าน  เท่าก ับ  2 .88 (คะแนนเต็ม 
3.00)  สรุปผ่านเกณฑ์การประเมิน และเห็นควรนำเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื ่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู ้เรียนสู ่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ต่อไป 
อนึ่ง หลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ   
เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ”  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2562 
(เพิ่มเติม) ขั้นตอนการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ข้อ 6 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการ
ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู ้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ วิเคราะห์สรุปข้อมูลตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย  
หากปรากฏผลการประเมินว่าสถานศึกษามีผลคะแนนเฉลี ่ย
มากกว่า 1.67 ขึ้นไปให้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบการจัดทำหลักสูตรพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ” ในการนี้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาสู ่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ลงชื่อ)  พลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
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นายณรงค์   พนมวัน   - ครับ ขอบคุณครับ ครับทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติการ 
ประธานสภา อบจ.นว.   จัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสวนกุหลาบ 

วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค ์ ตามหล ักส ูตรพัฒนาผู ้เร ียนสู ่ความเป ็น เล ิศ ของ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์  สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นสถานศึกษาที่มี
การจัดการศึกษาลักษณะพิเศษจำนวน 5 หลักสูตร คือหลักสูตร
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ หลักสูตรความเป็นเลิศด้าน ดนตรี
ศ ิลปะและการแสดง  หล ักส ูต รความ เป ็น เล ิศท างด ้านก ีฬ า 
หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านภาษาและหลักสูตรความเป็นเลิศ
ทางด้านอาชีพ โดยได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน
ความพร ้อม ในการจ ัดทำหล ักส ูตรแล ้วซึ ่งก ่อนการ เสนอต ่อ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาประกาศกำหนดให้โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ เป็นสถานศึกษาที่มีการ
จัดการศึกษาลักษณะพิเศษจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื ่อพิจารณาให้ควา ม
เห็นชอบก่อน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดไหม
ครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะครับ นับองค์ประชุมด้วยครับ ครับใน
ญัตตินี้นะครับ องค์ประชุม  26 ท่าน ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้  
โปรดกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ ท่านใดไม่เห็นด้วยยกมือครับ 
ไม่มีนะครับ ขอผลด้วยครับ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  6 
องค์ประชุม จำนวน   26 ท่าน 
เห็นด้วย  จำนวน    24    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จำนวน      -      ท่าน 
งดออกเสียง จำนวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

นายณรงค์    พนมวัน   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 
ประธานสภา อบจ.นว.   
ระเบียบวาระท่ี 7  - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ขอสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 9,600 บาท  

นายณรงค์   พนมวัน   - เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
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พลตำรวจเอก สมศักดิ์  จันทะพิงค์ - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
นายก อบจ.นว.    ระเบียบวาระนี้มอบรองนายก เชิดพันธุ์  มาศรี ครับ 

 
นายณรงค์   พนมวัน   - ครับ เชิญครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

นายเชิดพันธุ์   มาศรี - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
รองนายก อบจ.นว. (2)  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจำเป็นต้องขอโอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบดำเนินงาน ค่าใช้
สอย  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
หน้า ๑๖๒ ลำดับที่ ๘ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
จำนวน  ๙ ,๖๐๐  บาท  ไปตั ้งจ ่าย เป ็น รายการใหม ่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
สำนักงาน เก้าอี้สำหรับผู้บริหารพนักพิงสูง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอ้ีสำหรับผู้บริหารพนักพิงสูง จำนวน  ๑  ตัว ๆ ละ ๙,๖๐๐ บาท 
เป็นเงิน  ๙,๖๐๐ บาท            

เหตุผล 

เนื่องจากสำนักงานเลขานุการมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเก้าอ้ีสำหรับ
ผู้บริหาร ซึ ่งม ิได ้ตั ้งงบประมาณเพื ่อการนี ้ไว ้ จ ึงขออ น ุม ัต ิโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  หน้า ๑๖๒ ลำดับที่ ๘ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๙,๖๐๐ บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีสำหรับผู้บริหาร  
พนักพิงสูง จำนวน ๙,๖๐๐ บาท ต ามรายละเอียดประกอบ
ญัตติที่เสนอมาพร้อมนี้  ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นการ
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   



เป็ นอำน าจอนุ มั ติ ของสภาท้ องถิ่ น  ตามข้ อ 27 แห่ งระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติ 
ต่อสภาองค์การบริห ารส ่วนจังหวัดนครสวรรค์ ใน การโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ลงชื่อ)  
พลตำรวจเอก สมศักดิ์  จันทะพิงค์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค ์

นายณรงค์   พนมวัน    - ครับ ขอบคุณครับ ครับทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติการโอนงบประมาณ 
ประธานสภา อบจ.นว. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 9 ,600 บาท มีสมาชิกท่านใด 
จะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดไหมครับ  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม
นะครับ นับองค์ประชุมด้วยครับ ครับในญัตตินี้นะครับ องค์ประชุม  20 ท่าน 
ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ 
ท่านใดไม่เห็นด้วยยกมือครับ ไม่มีนะครับ ขอผลด้วยครับ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  7 
องค์ประชุม จำนวน   20 ท่าน 
เห็นด้วย  จำนวน    18    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จำนวน      -      ท่าน 
งดออกเสียง จำนวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน 9,600 บาท 

นายณรงค์    พนมวัน   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 8 
ประธานสภา อบจ.นว.   
 
ระเบียบวาระท่ี 8  - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 เงินเหลือจ่ายของกองการเจ้าหน้าที่ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณค่าครุภัณฑ์ จำนวน 364,900 บาท  

นายณรงค์   พนมวัน   - เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

พลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์  - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค ์วาระท่ี 8 
นายก อบจ.นว.    มอบรองเชิดพันธุ์  มาศรี 
 
นายณรงค์   พนมวัน   - ครับผม เชิญครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายเชิดพันธุ์  มาศรี - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รองนายก อบจ.นว. (2) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจำเป็นต้องขอโอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย 
ของกองการเจ้าหน้าที่ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เงินเหลือจ่ายของกองการเจ้าหน้าที่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน หน้า 151 ลำดับที่ 3 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 364,900 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 
รายการ รวมเป็นเงิน 364,900 บาท ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 
4 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท 

    2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 
๖ เครื่อง ๆ ละ ๒๒,000 บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
17,000 บาท รวมเป็นเงิน 51,000 บาท 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท 
5. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1๓ เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท 
รวมเป็นเงิน ๓๒,500 บาท 
6. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
3,700 บาท รวมเป็นเงิน 7,400 บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
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เหตุผล 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ตัดโอนภารกิจงาน
ประชาสัมพันธ์พร้อมปรับเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
และตัดโอนตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับผิดชอบภารกิจงานประชาสัมพันธ์
ไปสังกัด ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เพ่ือให้ภารกิจอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์สอดคล้อง 
ตามบัญชีโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ ประกอบกับฝ่าย
สถิติข้อมูลสารสนเทศมีภารกิจงานเพ่ิมมากขึ้น  และครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงขออนุมัตโิอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินเหลือจ่าย ของกองการ
เจ้าหน้าที่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
ค่าตอบแทน หน้า 151  ลำดับที่ 3  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 364,900 บาท  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที ่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณ ฑ์ ค อ ม พ ิว เต อ ร ์ จ ำ น ว น  6  ร า ย ก า ร  ร ว ม เป ็น เ ง ิน 
364,900 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพร้อมนี้  
ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณ  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ดังนั้น  
จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

 
นายณรงค์   พนมวัน   - ขอบคุณครับ ครับทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติการโอนงบประมาณ 
ประธานสภา อบจ.นว. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินเหลือจ่าย ของกองการ

เจ้าหน้าที่ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 364,900 บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือ
สอบถามรายละเอียดไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะครับ นับองค์
ประชุมด้วยครับ ครับในญัตตินี้นะครับ องค์ประชุม  22 ท่าน ท่านใดเห็นด้วย
กับญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ ท่านใดไม่เห็น
ด้วยยกมือครับ ไม่มีนะครับ ขอผลด้วยครับ  
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      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

ในระเบียบวาระที่  8 
องค์ประชุม จำนวน   22 ท่าน 
เห็นด้วย  จำนวน    20    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จำนวน      -      ท่าน 
งดออกเสียง จำนวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เงินเหลือจ่ายของกองการเจ้าหน้าที่  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณค่าครุภัณฑ์ จำนวน 
364,900 บาท 

นายณรงค์    พนมวัน   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 9 
ประธานสภา อบจ.นว.   
ระเบียบวาระท่ี 9 - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 

ของกองคลังไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่กองสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ 
จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 74,000 บาท 

นายณรงค์   พนมวัน - ขอเชิญท่านนายก ครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 
พลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์ - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ วาระที่ 9 
นายก อบจ.นว. ขอมอบให้รองเชิดพันธุ์ มาศรี ครับ 

นายเชิดพันธุ์   มาศรี - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รองนายก อบจ.นว. (2) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจำเป็นต้องขอโอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองคลัง 
งบบุคลากร เ ง ิน เด ือ น  ไป ตั ้ง จ ่า ย เป ็น ร า ย ก า ร ให ม ่ ที ่ก อ ง
สาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของกองคลัง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั ่ว ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) หน้าที่ 
๓๐๔ ลำดับที่ ๑  เงินเดือนพนักงาน  จำนวน ๗๔,๐๐๐ บาท ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ที่กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  จำนวน  ๕  รายการ 
รวมเป็นเงิน ๗๔,๐๐๐  บาท  ดังนี้  
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- ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  ๒  รายการ รวมเป็นเงิน ๑๗,๒๐๐  บาท  
๑. โต๊ะทำงาน (ขนาดไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร) เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน  
๑0,000 บาท  
๒. เก้าอ้ีแบบมีพนักพิงระดับกลาง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแบบ 
มีพนักพิงระดับกลาง จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ 3,600 บาท รวมเป็นเงิน 
๗,๒00 บาท  
- ค ่าครุภ ัณฑ์คอมพิว เตอร์ จำนวน ๓   ร ายการ รวมเป็น เงิน  
๕๖,๘๐๐  บาท 
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล  จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ 
17,000 บาท รวมเป็นเงิน ๓๔,๐๐๐  บาท 
๔. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด 
Network แบบที่ ๑  จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๘,๙๐๐ บาท รวมเป็น
เงิน ๑๗,๘๐๐  บาท 
๕. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๕,๐๐๐  บาท 

เหตุผล 

เนื่องจากกองสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่ตั้งใหม่ ประกอบกับมีข้าราชการ
โอนย้ายมาใหม่ในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีและเจ้าพนักงาน
ธุรการ ทำให ้ไม ่ม ีอ ุปกรณ์สำหรับปฏิบ ัต ิงาน จึงขออนุม ัต ิโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองคลัง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) หน้าที่ ๓๐๔ ลำดับที่ ๑ 
เงินเดือนพนักงาน  จำนวน  ๗๔,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ที่กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ  
รวมเป็นเงิน ๗๔,๐๐๐  บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมา
พร้อมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ดังนั้น  
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จึง เสนอญัตตินี ้ม า เพื ่อขออนุมัต ิต ่อสภาองค์การบริหารส่วน
จ ังห ว ัดนครส วรรค ์ ใน การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ขอบคุณครับ 

นายณรงค์   พนมวัน   - ขอบคุณครับ ครับ ทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติการโอน  
ประธานสภา อบจ.นว. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองคลัง ไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ที่กองสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ  
รวมเป็นเงิน  74,000 บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
รายละเอียดไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะครับ นับองค์ประชุมด้วย
ครับ ครับในญัตตินี้นะครับ องค์ประชุม  24  ท่าน ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้ 
โปรดกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ ท่านใดไม่เห็นด้วยยกมือ
ครับ ไม่มีนะครับ ขอผลด้วยครับ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  9 
องค์ประชุม จำนวน   24 ท่าน 
เห็นด้วย  จำนวน    22    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จำนวน      -      ท่าน 
งดออกเสียง จำนวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของกองคลังไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่กองสาธารณสุข 
ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 74,000 บาท 

นายณรงค์    พนมวัน   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 10 
ประธานสภา อบจ.นว.   
ระเบียบวาระที่ 10  - ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเงินคืนค่าปรับโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
จำนวน 221,859 บาท 

นายณรงค์   พนมวัน - ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

พลตำรวจเอก สมศักดิ์  จันทะพิงค์ - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ วาระที่ 10 
นายก อบจ.นว. มอบ รองนายกเชิดพันธุ์ มาศรี ครับ 
 
นายณรงค์   พนมวัน - เชิญครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 



 

- 26 - 

นายเชิดพันธุ์   มาศรี - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รองนายก อบจ.นว. (2) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจำเป็นเสนอญัตติ 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเงินคืนค่าปรับโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาประชาคม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

 
    หลักการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมศาลาประชาคม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ 148/2562  ลงวันที่  12 กรกฎาคม 2562 โดยมีบริษัท อาร์.พี.
ซี.เอ.กรุ๊ป ร่วมกับ ชุมราษฎร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญาวันที่ 13 
กรกฎาคม 2562  สิ้นสุดสัญญา 9  พฤศจิกายน  2562  ระยะเวลา
ดำเนินการ 120 วัน วงเงินค่าก่อสร้าง 2,739,000 บาท  
(-สองล้านเจ็ดแสนสามหมื ่น เก้าพันบาทถ้วน -) ทั ้งนี ้ ผู ้ร ับจ้าง
ดำเนินงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื ่อวันที ่ 17 
มิถุนายน 2563 และมีค่าปรับตามสัญญา จำนวน 219 วัน ๆ
ละ 2 ,739 บาท รวมเป็นเงิน 599 ,841 บาท (-ห้าแสนเก้า
หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน-) 

    เหตุผล 
 กองช่างได้ดำเนินการรวบรวมเหตุผลและความจำเป็น ขออนุมัติจ่ายขาด

เงินสะสมเพื่อจ่ายเงินคืนค่าปรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  ให้แก่บริษัท อาร์.พี.
ซี.เอ.กรุ๊ป ร่วมกับ ชุมราษฎร์  วิศวกรรม จำกัด เนื่องจากกองช่างได้รับ
หนังสือ เรื่อง ขออุทธรณ์ลดค่าปรับ  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากเกิดการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 กระจายไปทั่วโลก ทำให้มีผู้คน 
ล้มตายเป็นจำนวนมาก ในประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาด  
อย่างกว้างขวางจนทางราชการต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ด้านสาธารณสุข มีการปิดสถานที่ชุมชนทุกแห่ง และให้ประชาชนต้องอยู่
แต่ในบ้านรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามที่ทาง
รัฐบาลกำหนดนโยบายเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19  
จึงเป็นเหตุทำให้เกิดความล่าช้า ต้องขอขยายเวลาในการก่อสร้าง หรือ
ขอหยุดงาน เพ่ือคืนค่าปรับ จำนวน 221,859 บาท (-สองแสนสอง
หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน-) ในกรณีที่มีการจ่ายเงิน
ค่าปรับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม อำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ให้รายงานขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ  96  (1) , ( 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย



ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
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พ.ศ.2548 จึงเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม  เพ่ือจ่ายเงินคืนค่าปรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้ ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือพิจารณาต่อไป (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก 
สมศักดิ์  จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ขอบคุณครับ 

 
นายณรงค์    พนมวัน   - ครับ ขอบคุณครับ ทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน 
ประธานสภา อบจ.นว. สะสมเพ่ือจ่ายคืนค่าปรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม อำเภอ

ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 221,859 บาท มีสมาชิกท่านใด 
จะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม
นะครับ นับองค์ประชุมด้วยครับ ครับในญัตตินี้นะครับ องค์ประชุม  24  ท่าน 
ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ 
ท่านใดไม่เห็นด้วยยกมือครับ ไม่มีนะครับ ขอผลด้วยครับ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  10 
องค์ประชุม จำนวน   24 ท่าน 
เห็นด้วย  จำนวน    22    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จำนวน      -      ท่าน 
งดออกเสียง จำนวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจ่ายเงินคืนค่าปรับ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม อำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ จำนวน 221,859 บาท 

 
นายณรงค์    พนมวัน - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 11 
ประธานสภา อบจ.นว.   
ระเบียบวาระที่ 11 - เรื่องอ่ืน ๆ  
นายณรงค์  พนมวัน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมไหมครับ เชิญครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

นายขาว   พัดศรี - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และท่านสมาชิก 
ส.อบจ.นว. อำเภอหนองบัว ทุกท่านครับ ผมนายขาว พัดศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครสวรรค์ อำเภอหนองบัว  อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่นำออกเอกสารที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยเหลือคนที่จะกักตัวจะทำยังไง เราจะได้
สามารถชี้แจงกับทางอำเภอได้ ชี้แจงกับทางตำบลได้ถ้าเราไม่มีเอกสารแล้ว



พูดลอยๆ แบบนี้ประชาชนก็ยังไม่เข้าใจ ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน
จะได้รู้ว่าจะชี้แจงยังไงให้ถูกต้องว่าจะช่วยเหลือยังไง ครับ   
ขอเสนอตรงนี้ครับ ครับขอบคุณครับ 

- 28 - 

นายณรงค์  พนมวัน   - ครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภา อบจ.นว.   - เชิญครับ 

นายเศรษฐา  พันธุ์วิริยะพงษ์  - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ส.อบจ.นว. อำเภอหนองบัว  วันนี้มีอยู่ 3 เรื่อง นะครับ 
 1.เรื่องเครื่องมือเกรดบดอัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  

ซึ่งทางบริษัทเหมืองแร่สหชาติได้นำเรื่องเข้าสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารและอยากทราบความคืบหน้าว่า
การประเมินวัสดุ เพราะว่าจะต้องมีวัสดุเพ่ือทำการบดอัด นะครับ เรื่องที่ 
หนึ่งขอทราบความคืบหน้าเรื่องการประเมินวัสดุไปถึงไหน 

 2. เรื่องแบ็คโฮวบูมยาวนะครับ ซึ่งทราบมาว่าทั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีนครสวรรค์ มีทั้งหมด 4 ตัว ก็เห็นใจนะครับ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีงานของพ่ีน้องเยอะมากแต่ทางอำเภอหนองบัว  
ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพ่ือจะทำการประปาหมู่บ้าน นะครับ เพ่ือจะต้องไป
เก็บวัชพืชต่างๆ ในคลองเพราะว่าถ้าเกิดในขณะนี้ใกล้ฤดูน้ำหลาก นะครับ 
อาจมีการเน่าเสียของวัชพืชต่างๆ ซึ่งจะทำให้น้ำเน่าเสียทางการประปา 
ได้นะครับ 
3. เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอเจาะบ่อบาดาลของพ่ีน้องประชาชน  
ขอหลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตั้งไว้ ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายณรงค์   พนมวัน   - ครับ ขอบคุณครับ เชิญทางฝ่ายบริหารตอบหน่อยครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. - เชิญครับ 
 
นายมานพ  บุญผสม - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตามที่ท่านสมาชิกฯ 
รองนายก อบจ.นว. (2) ได้เรียนถามมา 3 ข้อ  เรื่องรถเกรดบดอัดเดี๋ยวผมจะตามเรื่องประเมินค่า

วัสดุ เรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะตามเรื่องนี้ให้แล้วเดี๋ยวจะถาม
ท่านสมาชิกฯ โดยตรงเลย ครับแล้วเรื่องที่สองเรื่องรถแบ็คโฮวบูมยาว  
ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรามีแค่ 4 คัน มี 36 เขต  
ที่ต้องการใช้เราก็จะจัดตามคิว ตามลำดับที่สำคัญ แต่ส่วนใหญ่จะไปเรื่อง
คลองสวยน้ำใสที่ไปทำภารกิจเรื่องผักตบชวาจะควบคู่ไปกับรถแขนสั้น 
อีกตัวหนึ่ง ภารกิจนี้จะไปแล้วไม่สิ้นสุดเสียทีเพราะว่าไปบางที่ระยะเวลา 
ที่พ้ืนที่กำหนดมันจะไม่ลงตัวกับการที่รถทำงานเพราะบางครั้งพอลำดับ 
ตามคิวเสร็จไปแล้ว คิวต่อไปเขาจะร้องถามว่ามาหรือยังเราไม่เคยให้รถจอด
ว่างเลยเราจะให้ทุกที่ทุกครั้งที่ขอมาแต่มันมีแค่ 4 คัน ต้องขอความกรุณา
ท่านสมาชิกฯ ให้รอหน่อยครับ ปีหน้านายกฯ มี plan ว่าจะจัดซื้อเพ่ิมอีก 
นะครับ แล้วเรื่องที่สามหลักเกณฑ์การเจาะบ่อบาดาลเรามีหลักเกณฑ์ในการ
ร้องขอ มีเอกสาร ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มันจะอยู่ใน



ลำดับที่ท่านต้องไปทำหนังสือร้องขอกับกรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
น้ำบาดาลพอได้อนุญาตมาเรียบร้อยแล้วเราจะเป็นทีมงานที่ไปถึงตรงนั้นเลย
ครับ ไปตามลำดับคิวเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่จะร้องขอมาเยอะมากปีหนึ่ง 
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เราจะเจาะแทบจะไม่ทั่วถึงตามที่ร้องขอมาเลยเพราะว่าเดิมเรามีเครื่องจักร
สองเครื่องมันเสียไปหนึ่งเครื่อง ตอนนี้เราเหลือหนึ่งเครื่อง งบเพ่ิมเติม 
ท่านนายกก็ตั้งงบไว้ว่าจะซื้อเพ่ิมอีกหนึ่งเครื่องครับ มันก็เลยทำให้ล่าช้าเป็น
แบบนี้ครับท่านประธานสภาฯ ขอบคุณครับ 

นายณรงค์   พนมวัน   - ครับส่วนทางสจ.ขาว พัดศรี นะครับ ประสานเกี่ยวกับเรื่องที่อภิปรายวันนี้ 
ประธานสภา อบจ.นว.   เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ ถ้าเกิดมันมีความจำเป็นเร่งด่วนจริง  ๆผมจะขอ 

อนุญาตส่งทางไลน์ นะครับ เพ่ือจะได้มีความสะดวกเพ่ือที่ทุกท่านจะได้ 
ไม่ต้องเดินทางมา นะครับ  
- ครับ เชิญครับ 

นายชำนาญ  เหลืองบำรุงรักษ์  - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผมนายชำนาญ 
ส.อบจ.นว. อำเภอตาคลี เหลืองบำรุงรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

อำเภอตาคลี นะครับ ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณ ทางฝ่ายบริหารนะครับ 
ที่เห็นความสำคัญและตระหนักเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ที่กำลังเกิดขึ้น  
ทุกวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ เนื่องด้วยวันนี้มีภาวะผู้ป่วยติดเชื้อ  
ที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับ โดยเฉพาะในพ้ืนที่อำเภอตาคลีบวก 
17 ,18 ทุกวัน และปัญหาที่ได้รับกันช่วง 3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็หนัก
พอสมควรเพราะว่าปัญหาเกิดจากคนที่ติดและอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม
ส่วนใหญ่ก็ประสานเรามาซึ่งเบื้องต้นตอนแรกมีอำเภอตาคลี  
มี 11- 12 เตียง ที๋โรงพยาบาลก็มีอีก 12 เตียง โรงพยาบาลตาคลี
ก็เปิดเพ่ิมอีก เป็น 30 เตียง 60 เตียง จะเปิดโรงพยาบาลสนามเพ่ิม
อีก 30 เตียง ก็เต็ม ส่วนหนึ ่งวันนี ้ที ่เต็มไวก็มาจากคนที่เดินทาง
กลับมาในพื้นที่ มีคลัสเตอร์ก็ติด แต่อีกครึ่งหนึ่งจาก 60 เปอร์เซ็นต์ 
จากคนที่โทรหาพวกเราอย่างนี้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่พวกนี้แล้ววันนี้เปิดแล้ว
ก็เต็มเลยราชภัฎ คนที่เข้ามาในช่องทางที ่ผ่านพวกเราแต่อีกส่ วน
หนึ่ง 3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราต่อสู้กันมานะครับคือไม่รู้ว่าตัวเองติด  
ก็กลับมาแพร่กระจายแล้ว กักตัวกันมากมายพอสมควรเยอะมาก
เลยโดยเฉพาะพื้นที ่ผมนะครับเยอะมากยกตัวอย่างอย่างเช่น 3 
ตำบล ในพ้ืนที่ผมมีตำบลหนึ่งต้องดูแลต่อวันนะครับ 90 คน คูณ 3 มื้อ  
ข้าววันละ 170 กล่อง นะครับ อีกตำบลหนึ่งอีก 70 คน อีกตำบล
หนึ่งอีก 50 คน บางองค์การบริหารส่วนตำบลหมดค่าใช้จ่ายไป 
แสนกว่าบาทแล้ว คลัสเตอร์หนึ่งมาจำนวน 16 คน 17 คน ตลอด
และเมื่อสองสามวันนี้มันเกิดที่ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลตาคลี คนไป
นอนป่วยแล้วติดกันหมด ติดคนที่ไปเยี่ยมบ้าง ก็เลยแจ้งปัญหา  
ให้ทราบว่าตาคลี วันนี้ค่อนข้างหนักพอสมควร ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี 
ที่ท่านนายกฯ และทางฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญ ทางผู้ที่ติดเชื้อ 



โควิด 19 ทางอำเภอตาคลีก็เลยกระจายให้ไปแต่ละตำบลเป็นเรื่อง
ที่ดีที่มีโครงการนี้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้น  
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ขออนุญาตเสริมของสจ.ขาว นิดหนึ่ง เรื่องหนังสือที่พวกเราจะไป
ช่วยเรื่องกระจายข่าวแล้วทางที่ไวที่สุดอยากให้ทางประชาสัมพันธ์
ทำเป็นเพจ ทำเป็นโบวชัวร์ ให้เข้าใจง่ายๆ ว่าวันนี ้เกิดเหตุการณ์
อะไรเมื่อติดแล้ว มีไทมไลน์แล้วคุณอยากกลับต้องทำยังไง มีเบอร์ 
1131 แล้ว จะมีระเบียบหรืออะไรยังไงใส่รายละเอียดง่าย ๆ แล้ว
ลงสื ่อผ่านออนไลน์ก็ได้กระจายกันตอบโดยที่ใครติดเราจะได้ส่ง
ข้อมูลให้แล้วเข้าใจง่าย ๆ ซึ่งถ้าเป็นหนังสือราชการก็เป็นเรื่องของ
ระเบียบ แต่ถ้าเป็นเพจที่ประชาสัมพันธ์ทำในออนไลน์ให้เราทาง
พวกเรา 36 คน ก็จะได้ไปกระจายข้อมูลได้ไวขึ้นแล้วเชื่อว่าวันนี้ 
ที่เริ่มแล้วอยากผ่านทางประธานสภาถึงฝ่ายบริหาร วันนี้ผมในฐานะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอตาคลี นะครับ  
ก็ขอบคุณทางฝ่ายบริหารนะครับ ท่านประธานสภาฯ และพวกเรา
ต ้องรองร ับก ัน  อยากให ้ล งใน เรื ่อ งโบช ัวร ์เพื ่อที ่เร าจะได ้ไป
ประชาสัมพันธ์ได้ไวขึ้น เร่งดำเนินการจะได้แบ่งเบาตรงท้องถิ่นเล็กๆ 
เขาบ้าง ขอบคุณครับ 

 
นายณรงค์  พนมวัน   - เรื่องที่ท่านสมาชิกฯ ได้เรียนมานะครับ เมื่อวานได้ลงพื้นที่กับท่าน
ประธานสภา อบจ.นว.   นายกฯ นะครับ ที่บึงบอระเพ็ดที่เราจะจัดตั้งศูนย์สนามนะครับ  

เราได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนพลตำรวจนำที่นอน เตียง  
มาทั้งหมด 100 กว่าที่นอน จัดทำที่หอประชุมของเราครับ วันนี ้
ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับทุกอย่างของวันนี้เราเข้าใจว่าสมาชิกฯ ทุกท่าน 
ทุกพื้นที ่ผมเชื ่อว่าโควิด มาใกล้ตัวพวกเราทุกคน วันนี ้เรามองใน
เรื่องความเป็นความตายแล้ว ไม่ได้มองแค่เรื่องปากท้องแล้วเรามอง
ว่าเรื่องชีวิตของมนุษย์ทางท่านนายกฯ ไม่ได้ทอดทิ้งเลยเมื่อวานผม  
ก็ไปแต่เช้ากับท่านอยู่กันถึงบ่ายโมงครับ จำนวนเตียงที่เราประมาณ
ไว้มันไม่เพียงพอที่เราทำ แต่เราจะทำให้ดีที่สุดอย่างที่ท่านนายกฯ 
เขาบอกบอกว่าเหมือนคล้ายๆ พระเจ้าตากเลยนะของเราทุบหม้อ
ข้าวเลยนะงบประมาณทุกอย่างของเราถ้าทำตรงนี้ได้เพื่อช่วยชีวิต
ให้กับชาวบ้านทั้งหมดเรายินดีที่ช่วยเหลือ เราได้คุยกับสมาชิกฯ 
ทุกท่านเรื่องการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน แล้วนำเสนอท่านนายกฯ 
อย่างเรื่องวัคซีนถ้าเราจะทำเราต้องครอบคลุมทั้งจังหวัด แต่ถ้าเรา
ทำไม่ได้เราไม่ควรทำเลย สิ ่งที ่เราจะทำวันนี ้ผมมองว่าทางฝ่าย
บริหารและทางท่านนายกฯ เดินมาถูกทางแล้วเรามองแล้วก่อนว่า
มนุษยธรรม ชีวิตของมนุษย์ ทำยังไงก็ได้ให้พี ่น้องประชาชนของ
นครสวรรค์ ในวันข้างหน้าเราอาจตอบอะไรไม่ได้แต่ขอให้เราทำ  



ในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ ครับเรียนฝากทางฝ่ายบริหารนะครับในเรื่อง
ของโควิด เรื่องนี้ ผมว่ามันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ ทุกคนมอง
ว่าเราเดินออกมาจากบ้านวันนี้เราไม่รู้เลยว่าเราติดรึเปล่าผมจะพูด
กับทุกคนตลอดเวลาว่าผมอาจจะติดก็ได้แต่ผมอาจจะแข็งแรง  
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ผมอาจจะกลายเป็นพาหะแพร่เชื้อ แต่ถ้าติดกับผู้สูงอายุหรือว่าเด็ก 
คนชราเขาอาจจะติดเชื้อและเสียชีวิตถึงบอกทุกท่านว่าเราทุกคน
เป็นด่านหน้าเหมือนกันเราลงพื้นที ่ไปดูเรื ่องความเดือดร้อนของ
ประชาชนทุกคน ก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่า
เราทุกคนลงพื้นที่กันหมด เรามาเพื่อความเสียสละอยู่แล้ว ทางฝ่าย
บริหารมีอะไรจะพูดอีกไหมครับ เชิญครับ 

นายชำนาญ  เหลืองบำรุงรักษ ์ - ท่านประธานขอเสริมอีกเรื่อง วันนี้ปัญหาที่เราเข้าไปหลังจากที่กลับมา 
ส.อบจ.นว. อำเภอตาคลี กลับมาแล้วไม่รู้บางบ้านมี 8 คน 9 คน แล้วออกไม่ได้เลยแบบนี้นะครับ 
 ตามระเบียบของท้องถิ่นที่ ในพ้ืนที่ เขาปฏิบัติกันอยู่ก็ต้องรอให้ทาง

โรงพยาบาลส่วนตำบลเข้ามา นะครับ มาคัดกรองเสร็จว่าวันนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
หรือจะออกหนังสือกักตัว ต่อจากนั้นก็ไปที่องค์การบริหารส่วนตำบล  ถึงจะ
เริ่มไปจัดซื้อระเบียบการจัดซื้อมีอยู่ 2 ประเภท  
1.ซื้อถุงยังชีพได้เลยไม่เกิน 700 บาท ต่อหนึ่งหลังคาเรือน 
2. ให้หารตามจำนวนคนในนั้นนะครับสมมติ 3 คน ก็คนละกล่อง คนละ
กล่องต่อมื้อ มื้อละไม่เกิน 30 บาท ต่อคน บางที่มันค่อนข้างล่าช้าอยู่วันนี้ 
ที่ผมไปสัมผัสมาเข้าไป 3 วันแล้วไม่ได้อะไรเลย อยากฝากท่านประธาน
รวมถึงฝ่ายบริหารอย่างเช่นที่เราเคยผ่านปัญหาน้ำท่วมมาถุงยังชีพเราก็ทำ
กันได้เป็นหลาย  ๆแสนถุงเราฝากท่านนายกฯ เราลองศึกษาดูว่าถ้าวันนี้ 
เราจะช่วยเสริมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราทำได้ลองหาระเบียบดู 
นะครับว่ามันจะช่วยได้อีกเยอะซึ่งระเบียบอาจจะต้องเอาหนังสือกักตัว 
ถ้าทางโรงพยาบาลส่วนตำบลแจ้งว่าต้องกักตัวขั้นตอนของเขาก็ติดเสาร์
อาทิตย์ก็เดินไม่ได้นะครับ ถ้าของเราอย่างนี้แจ้งสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ 
อาจจะมีของ Space ไว้ ไปไว้แล้ววิ่งเอาไปช่วยกันก่อนได้ไหม สามสี่วันแรก
กว่าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะเริ่มดำเนินการ พอหมอเข้าไปสัมภาษแล้ว
กว่าจะส่ง swab กว่าผลจะออกแล้วถึงจะออกหนังสือกักตัวมันค่อนข้าง
หลายขั้นตอนนะครับ เพราะบางบ้านบางทีอาทิตย์หนึ่งแล้วเข้าไปแล้ว 
ที่น่าตกใจที่เจอหมอออกหนังสือกักตัวแล้ว ทางโรงพยาบาลตำบลส่งหนังสือ
มาแจ้งทางผม ผมกับสส.ก็ไปช่วยส่วนตัวกันแล้ว ฝากฝ่ายบริหารเรื่องความ
ช่วยเหลือนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับอย่างที่บอกนะครับเวลาน้ำท่วมเรายัง
ช่วยมาได้นะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายณรงค์  พนมวัน   - ปัญหาตรงนี้ที่ท่านชำนาญพูดมานะครับ ก็สมาชิกหลาย  ๆท่านนะครับก็ได้ 
ประธานสภา อบจ.นว.  ประสานมาตั้งแต่เบื้องต้น ตั้งแต่เริ่มมีโควิดขึ้นมาเราก็ประสานไปทางฝ่าย 



บริหาร ติดเรื่องข้อระเบียบ ข้อจำกัดหลาย ๆ อย่าง บางทีอย่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะลงไปดูแลในเบื้องต้นแต่บางทีเราก็เข้าใจว่าความ
ต้องการมันสูง ดีมาน ซับพลาย ไม่สมดุลกัน เราเข้าใจเลยว่าสิ่งตรงนี้ 
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ก็นำเสนอทางฝ่ายบริหารไปพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะมีความช่วยเหลือ
อย่างไรในเบื้องต้น อย่างที่นายกฯ พูดว่าถ้าเรามารอของภาครัฐตายกันหมด
แน่นอนสิ่งที่วันนี้เราจะทำได้เราต้องทำเราไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้น มีท่าน
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ 

 
นายเฉลิมชัย  สวรรค์คณากร  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
ส.อบจ.อำเภอตากฟ้า ผมนายเฉลิมชัย สวรรค์คณากร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์ อำเภอตากฟ้า ผมถือว่าเป็นโครงการที่ดีผมขอเอ่ยนาม
ท่านสจ.วิทูร พูดว่า 7 เดือน ที่ผลักดันกันมาทางสจ.ชำนาญ  
ขอเอ่ยนามขออนุญาตเอ่ยนามเรื่องโครงการถุงยังชีพต่าง  ๆผมขอฝาก 
อีกเรื่องหนึ่งที่เคยหารือกันไว้กับผู้บริหารถ้าเราเปิดเรื่องโรงพยาบาลสนาม
แล้วเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ ผมฝากท่านประธานฯ เรียนถึงผู้บริหารด้วยเราจะทำ
ยังไงในการจัดซื้อจัดจ้างข้อระเบียบที่ติดกันอยู่มันจะปลดกันได้ไหมผมขอ
ยกตัวอย่างของบ้านผมเองที่ตากฟ้า ในกรณ ีที ่ลงพื ้นที ่แล ้วไป เจอ
เหตุการณ์ตอนนี้ถามว่าติดไหม เกือบทุกอำเภอที่ติด แต่ระบบคัดกรอง 
มันไม่รู้จะคัดกรองกันยังไงเพราะส่วนใหญ่แล้วที่ไปดูแลประชาชนใน 
ด่านหน้า อสม.ก็ดี แต่ภาคปฏิบัติแล้วจะมีสามส่วนด้วยกันในการที่ไปเจอ
ผู้ป่วยแล้วจะให้คัดกรองหรือไม่คัดกรอง หนึ่งก็มี อสม.ด่านหน้า ส่วนที่
สองคือตำรวจ ส่วนที่สามคือสาธารณสุข เมื่อทุกคนไปพบกับพวกที่มา
จากนอกพ้ืนที่ทุกวันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่สามารถรู้เลยว่าคนนี้ติดหรือไม่
ติดรู้อย่างเดียวให้กักตัวแต่ผลปรากฏว่าบางคนมีอาการเกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน
นี่เพ่ิงไลน์มาบอกกันที่ตากฟ้าผมเอง ลำพยนต์วันเดียวติดไป 8 คน เตียงที่
อำเภอตากฟ้ามี 20 เตียง บอกได้ตามตรงว่าเต็มแล้วคนที่กลับมาก็กักตัว
กันไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดผมอยากฝากเรื่องนี้ว่าถ้าเป็นไปได้อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ต่างๆ ตรงนี้อยากจะเรียนท่านประธาน เรียนท่านผู้บริหารอันไหนมา
เอ้ือประโยชน์กันได้ ช่วยกันได้ขอให้อยากให้ช่วยกัน แม้แต่ Rapid test  
ตัวนี้สำคัญสุดเลยในการคัดกรองถึงบอกว่า อสม. ถ้าไปแล้วตรวจแล้วผลเกิด
ติดเชื้อเขียว เหลือง แดง มันยังได้วิเคราะห์กันได้แต่ตอนนี้มีอย่างเดียว
อุณหภูมิวัดคุณติดหรือไม่ติดแต่อย่าลืมว่า โควิด ไม่แสดงอาการก็ติด  
นะครับ อันนี้ฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายณรงค์  พนมวัน   - มีสมาชิกท่านใดไหมครับ เชิญครับ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผมนายวิทูร  



ส.อบจ.นว. อำเภอเมืองฯ เจริญชัยฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอ
เมืองนครสวรรค์ เราพูดกันมาเยอะนะครับเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับ 
โครงการนี้จะไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเลยเป็นโครงการที่ดีแล้ว
ชาวบ้านไม่รู้วันนี้ผมอยากจะฝากนะครับ เรียนท่านประธานฯ ฝากถึงฝ่าย 
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บริหารนะครับ วันนี้เราทำยังไงจะกระจายโครงการดีๆ อย่างนี้ออกไป 
ให้พี่น้องประชาชนรับรู้ได้มากที่สุดเราฝากไปยังผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น 
อีกอันหนึ่งนะครับ Thailand 4.0 อยากจะฝากให้ท่านเริ่มทำออนไลน์ 
ทางเฟสบุค ทางไลน์ ต่างๆ นะครับและก็หันไปเห็นท่านเลขานุการนายกฯ  
เขามี Connection กับนครสวรรค์มีคนติดตามเพจเป็นแสนตรง
นี้น่าจะช่วยเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนอยากจะฝาก 
นะครับว่าให้ promote ออนไลน์กับโครงการดีๆ เหล่านี้ให้กับ 
พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบมากที่สุด ขอบคุณมากครับ 

 
นายณรงค์   พนมวัน   - ครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ วันนี้หลักๆเลยก็เป็นห่วง 
ประธานสภา อบจ.นว. เรื่องโควิด เรื่องชีวิตความเป็นอยู่เราไม่รู้ว่าจะติดเมื่อไหร่หรือนั่งในที่นี้

อาจจะติดก็ได้อย่างที่ผมบอกก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพอนามัยให้ดีด้วย
นะครับ ครับสวัสดีครับ ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  2 
ประจำปี 2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ บัดนี้ ครับ ขอบคุณครับ 

 
ปิดประชุม 13.45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


